



ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
“No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้”

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ๑ ข้อที่ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนั้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูปดังกล่าว และเพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส อีกทั้งเป็นการป้องกัน หรือลดโอกาสในการรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงได้กำหนดนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้” ดังนี้

๑. ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกระดับชั้น งดรับและงดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

๒. บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ

๓. การแสดงความยินดี หรือแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติ ประเพณีนิยม ควรแสดงออกด้วยวิธีการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้ของขวัญหรือของกำนัลต่อกัน

ทั้งนี้ การให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติ ประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลนั้น ให้สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และควรกระทำในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยศิลปากร

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร